

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๒๗๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้บริหารการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ทุกปีงบประมาณ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา-
ขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โดยนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกอบด้วย ๑. ด้านความปลอดภัย ๒. ด้านโอกาส ๓. ด้านคุณภาพ และ ๔. ด้านประสิทธิภาพ ซึ่งถูกกำหนด
ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) จำนวน ๑๐ ข้อ และให้คัดเลือกมาจัดทำเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย จำนวน ๓ ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานลักษณะสำคัญขององค์กรในข้อ ๑๒ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ตามการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA) ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ (PA ๑/บก.)
ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง ๒ ส่วน ซึ่งส่วนที่ ๒ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังในวิทยฐานะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ “คิดค้น ปรับเปลี่ยน” จำนวน ๒ ชุด ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาแล้ว ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕